



การประกาศเจตนารมณ์  
และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย  
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  
ของกรมทางหลวงชนบท  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



กลุ่มวินัยและจริยธรรม สำนักบริหารกลาง

กรมทางหลวงชนบท

# การประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรมทางหลวงชนบทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการเรียกรับสินบนทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยกำชับให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานอย่างสุจริตและโปร่งใส ประพฤติปฏิบัติตนให้ตั้งอยู่บนฐานของความซื่อสัตย์ทำงานเพื่อหน่วยงานและให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ โดยได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมดังกล่าวให้กับบุคลากรกรมทางหลวงชนบท ดังนี้

๑. นายมนตรี เดชาสกุลสม อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในคราวประชุมคณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น ๓ อาคาร ๒ กรมทางหลวงชนบท เพื่อให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบท ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นำนโยบายดังกล่าวขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมและถ่ายทอดให้กับบุคลากรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรทุกระดับของกรมทางหลวงชนบทได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยห้ามมีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนกับการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณพินิจหรือการตัดสินใจ อันอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ทุกรูปแบบ ทั้งนี้ การมอบนโยบายดังกล่าวยังเป็นการเน้นย้ำว่า หากมีความจำเป็นต้องรับขอให้รายงานตนทุกครั้ง และให้ดำเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบของสำนักงาน ป.ป.ช. , สำนักงาน ป.ป.ท. และกรมทางหลวงชนบทอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการทางวินัยหรือจริยธรรมต่อไป

๒. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดงานบูรณาการด้านความโปร่งใสและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใต้กิจกรรม “การสร้าง Growth Mindset สู่การเป็นองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน” โดยมีนายมนตรี เดชาสกุลสม อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานเปิดงานดังกล่าวและนายเขตโสภณ โกคาร์ตนาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีบุคลากรในสังกัดกรมทางหลวงชนบท ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมงานฯ จำนวน ๔๕๐ คน ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น ๓ อาคาร ๒ กรมทางหลวงชนบท และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ภายในงานเป็นการบรรยายให้ความรู้และการถาม-ตอบอย่างมีส่วนร่วม โดยนางสาวอรจิรา เหลืองพัฒนา ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับฐานความคิด สร้าง Growth Mindset ของบุคลากรกรมทางหลวงชนบทให้ STRONG โดยสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากร กรมทางหลวงชนบท ให้นำไปสู่พฤติกรรมแสดงออกและวิธีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นไปตามแนวปฏิบัติของมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับการชดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงการปลุกและปลุกจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อไป

# อธิบดีกรมทางหลวงชนบท มอบนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



# กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**NO!!**  
**GIFT POLICY**  
ฉบับใหม่ของขบวน  
กรมทางหลวงชนบท  
ขอประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  
ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
โดยเปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร

## กิจกรรม

## การสร้าง Growth Mindset

### สู่การเป็นองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน



วันที่ 25 มีนาคม 2568 นายมนตรี เดชาสกุลสม อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานเปิดงาน  
บูรณาการด้านความโปร่งใสและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้กิจกรรม  
“การสร้าง Growth Mindset สู่การเป็นองค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน” โดยมีนายเขตโสภณ โภคารัตนาพันธ์  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กล่าวรายงาน ซึ่งมีบุคลากรในสังกัดกรมทางหลวงชนบท ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
เข้าร่วมงานฯ จำนวน 450 คน ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น 3 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท และผ่านระบบ  
Zoom Cloud Meeting ภายในงานเป็นการบรรยายให้ความรู้และการถาม-ตอบอย่างมีส่วนร่วม โดยนางสาวอรจิรา  
เหลือพัฒนา ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับฐานความคิด สร้าง Growth Mindset ของบุคลากร  
กรมทางหลวงชนบทให้ STRONG โดยสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
ของบุคลากรกรมทางหลวงชนบทให้นำไปสู่พฤติกรรมกรรมการแสดงออกและวิธีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นไปตาม  
แนวปฏิบัติของมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ  
ประโยชน์ส่วนรวม พร้อมเน้นย้ำถึงการปลูกและปลูกจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด  
จากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่อื่นเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ทุกรูปแบบ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อไป

Department Of Rural Roads



กลุ่มวินัยและจริยธรรม กรมทางหลวงชนบท



ethicsgroup.kbt@gmail.com



02 551 5918,  
02 551 5932



กลุ่มวินัยและจริยธรรม สำนักบริหารกลาง กรมทางหลวงชนบท